



โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยมหิดล

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ “เวทีคืนข้อมูลงานวิจัย ตุ่มโสม ฮ่วมแอง ฮักแพงป่า ครั้งที่ 1”



เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2556 โครงการวิจัยแบบสหสาขาวิชาเพื่อการถ่ายทอดความรู้ด้านการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรมจากพืชท้องถิ่นพื้นที่ศึกษา จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งได้ดำเนินการวิจัยในพื้นที่ป่าชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ มีการพัฒนาระบบฐานป่าชุมชน โดยการทำงานร่วมกันกับเครือข่ายการวิจัยป่าชุมชนทั้ง 12 แห่ง และการพัฒนาเครือข่ายวิจัย 3 วย ประกอบด้วย ประชาชนชาวบ้าน คนวัยทำงาน และเยาวชน ได้จัด “เวทีคืนข้อมูลงานวิจัย ตุ่มโฮม ฮ่วมแฮง ฮักแพงป่า” ณ ห้องประชุม 180 ที่นั่ง อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ โดยมีวัตถุประสงค์ 1.) เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของโครงการ 2.) เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชน และนักเรียน รักและหวงแหนทรัพยากรของตนเอง 3.) เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และทำงานวิจัยร่วมกันในอนาคต โดยมีเอกสารประกอบการประชุมป่าสัญจร และเอกสารประกอบการประชุมต่าง ๆ ให้ผู้สนใจศึกษา โดยการจัดกิจกรรมนี้มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 300 คน

กิจกรรมบนเวที มีการเสวนาในหัวข้อต่าง ๆ ในเรื่องการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืชท้องถิ่น โดยคณะนักวิจัยในโครงการวิจัย และเครือข่ายการทำงานทั้ง 3 วย นอกจากนั้น ยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน มีการมอบรางวัลการทำตราสัญลักษณ์โครงการ ฯ การทำหนังสือเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของเยาวชน และการแต่งเพลงพื้นบ้านเพื่อการอนุรักษ์ป่า โดยมีรายละเอียดผู้ได้รับรางวัล ดังนี้

การประกวดจัดทำหนังสือเกี่ยวกับป่า

เพื่อให้เยาวชนแสดงออกทางความคิด และสามารถถ่ายทอดความรู้ในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพออกมาในรูปแบบเรื่องเล่า หรือสิ่งที่พบที่สำรวจได้จากป่าชุมชน

- รางวัลที่ 1 กลุ่มเยาวชน ป่าเฉลิมพระเกียรติ ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม
- รางวัลที่ 2 กลุ่มเยาวชน ป่าโคกบ้ำใหญ่ ตำบลปลาข้าว อำเภอเมือง
- รางวัลที่ 3 กลุ่มเยาวชน ป่าภูพนมดี ตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางคนิคม และ
- รางวัลชมเชย กลุ่มเยาวชน ป่าโคกโสภใหญ่ ตำบลจานลาน อำเภอพนา



การแสดงเพลงพื้นบ้าน จังหวัดอำนาจเจริญ

เพื่อถ่ายทอดการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชด้วยการแสดงเป็นบทเพลง ละคร กลอนลำ ของแต่ละป่า ทั้ง 12 ป่า ที่เข้าร่วมโครงการ อพ.สธ.

รางวัลที่ 1 คณะการแสดงป่าโคกบัวใหญ่ ตำบลปลาเค้า อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ



รางวัลที่ 2 คณะการแสดงป่าดงใหญ่ ตำบลหนองข่า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ



รางวัลที่ 3 คณะการแสดงป่าดงเหล็กใหญ่ ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ



การจัดทำตราสัญลักษณ์ (โลโก้) สื่อความหมาย “ต๋มโฮม ฮ่วมแฮง ฮักแพงป่า”
 เพื่อให้ป่าชุมชน มีความภูมิใจ และมีสัญลักษณ์ประจำป่าชุมชนของตนเอง

รางวัลที่ 1 เด็กหญิงจุฑาทากาญจน์ แสงสิงแก้ว เยาวชนจากป่าดอนก้อก

รางวัลที่ 2 นางสาวอริสรา สายเสมา เยาวชนจาก ป่าบำหาดทรายขาว

รางวัลที่ 3 นางสาวกฤษณา วงศ์กัญญา เยาวชนจาก ป่าดงสิญ



ผลงานโดย
 ค.ญ.จุฑาทิพย์ แสงสิงแก้ว
 โรงเรียนเทศบาลพนา
 ป่าดอนก้อก

กรอบรูปหัวใจสีม่วง หมายถึง น้ำพระทัยของสมเด็จพระเทพฯ ที่ทรงพระราชทานโครงการ อท.สร.
 รูปฝ่ามือสีม่วงทั้ง 5 โดยมือรูปหน้าตาคน ๖ ้วย หมายถึง การที่ประชาชนทั้ง 3 ้วยเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ
 รูปต้นไม้และใบหญ้า สีเขียว หมายถึง กับป่าทุกพื้นที่ที่เข้าร่วม โครงการ อท.สร.
 ตัวหนังสือ “ต๋มโฮม ฮ่วมแฮง ฮักแพงป่า” หมายถึง การรักและเรียนรู้จนให้ประชาชนทุกคนเข้ามามีส่วน
 ร่วมในโครงการ อท.สร.



ผลงานโดย
 น.ส.อริสรา สายเสมา
 ร.ร.ดอนหวายตากลางเจ้าเจริญ
 ป่าบำหาดทรายขาว

รูปองค์พระ หมายถึง ศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธ ทำงทำ หมายถึง ความสละใสเจริญรุ่งเรืองของชุมชน
 ป่าไม้ หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ของป่า สำมือประสานกัน หมายถึง ความร่วมมือสมัครสมานสามัคคี



ผลงานโดย
 น.ส.กฤษณา วงศ์กัญญา
 โรงเรียนอานางเจริญ
 ป่าดงสิญ

ใบไม้รอบวงกลม หมายถึง ที่พรรณไม้ในธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ หันไม้ใหญ่ หมายถึง เป็นศูนย์รวม
 ของทุกคนในชุมชนซึ่งกลมและสมัครดีดังไม้ที่งอกปโตโตถึงนั้นเรารู้จักกันดีในชื่อไม้กวาดป่าไม้ให้สี หันไม้เล็ก
 หมายถึง การเปรียบเทียบกับต้นไม้ต้นๆ ที่จะเจริญเติบโตขึ้นตามวัยและเป็นเอกลักษณ์ไป รูปคน หมายถึง กลุ่ม
 คนที่รวมกันแต่เป็นอันหนึ่งอันเดียวหรือมือที่มาร่วมกันร่วมใจอนุรักษ์ป่า วงกลมที่ล้อมรอบ หมายถึง ความ
 ร่วมกันความห่วงใยที่จะดูแลและปกป้องกันป่าไม้ให้ใครมารุกราน